

Số: 01/2020/BC-TA

Cư Jút, ngày 07 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO

### SƠ KẾT CÔNG TÁC TÒA ÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Thực hiện Điều 19 Luật tổ chức Tòa án nhân dân về việc báo cáo hoạt động của Tòa án trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tòa án nhân dân huyện Cư Jút báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

#### I. Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2020:

##### 1. Công tác chuyên môn:

Trong 06 tháng đầu năm 2020, TAND huyện Cư Jút đã giải quyết 117/241 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 48,55%. So với cùng kỳ năm 2020, giải quyết 146/266 vụ, việc thụ lý; số án thụ lý giảm 25 vụ, việc và số án giải quyết giảm 29 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết giảm 6,45 %.

a) *Án hình sự*: Thụ lý 23 vụ/36 bị cáo; giải quyết 15vụ/22 bị cáo; đạt tỷ lệ 65,2% giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giải quyết 14 vụ với 31 bị cáo/21 vụ, 42 bị cáo đã thụ lý).

Án hình sự tập trung chủ yếu vào các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; đánh bạc ...

b) *Án Dân sự*: Đã giải quyết 27/86 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 31,39 %, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giải 40/87 vụ, việc đã thụ lý).

Các tranh chấp được thụ lý và giải quyết chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản; hợp đồng tín dụng, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

c) *Án Hôn nhân và gia đình*: Đã giải quyết 72/128 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 56,25 % giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giải quyết 38/143 vụ, việc thụ lý).

Án hôn nhân và gia đình chủ yếu là ly hôn, tranh chấp về nuôi con và chia tài sản sau khi ly hôn. Nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn là do vợ chồng mâu thuẫn, không hợp nhau, hoặc do người chồng ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, có hành vi bạo lực gia đình...

d) *Án Kinh doanh thương mại*: Đã giải quyết 05/4 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 13 % tăng so với cùng kỳ năm 2019 (giải quyết 4/6 vụ, việc thụ lý).

Án kinh doanh thương mại phát sinh nhiều nhất là tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.





e) *Án Lao động*: Trong 06 tháng đầu năm 2020 TAND huyện Cư Jút không thụ lý, giải quyết vụ án lao động nào

f) *Công tác giải quyết án Hành chính*: Trong 06 tháng đầu năm 2020 TAND huyện Cư Jút không thụ lý, giải quyết vụ án nào.

g) *Công tác thi hành án hình sự*: Tổng thụ lý 29 vụ; giải quyết 29 vụ. Ủy thác 01 vụ; tù giam 2 bị án; treo 8 trường hợp; nhận ủy thác 02 trường hợp, hoãn thi hành án 02 trường hợp.

h) *Công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các loại án*: TAND huyện Cư Jút đã hòa giải thành 63/117 vụ trong tổng số án đã giải quyết giải quyết, chiếm tỷ lệ 53,85% trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Tỷ lệ hòa giải thành tăng 8.85% so với cùng kỳ năm 2020.

## **2. Công tác Hội thẩm nhân dân:**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đã tham gia xét xử 19 vụ án các loại Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình. Hội thẩm nhân dân cùng với Thẩm phán tiến hành xét xử các vụ Hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; đối với các vụ án Dân sự, Hôn nhân và gia đình xét xử đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, đúng thẩm quyền, công minh và khách quan. Các hội thẩm nhân dân đều nghiêm túc và nhiệt tình tham gia các buổi xét xử; tập huấn nghiệp vụ và tổng kết rút kinh nghiệm. Ngoài ra đối với chế độ chính sách của Hội thẩm nhân dân được Tòa án nhân dân huyện Cư Jút thực hiện theo đúng quy định.

## **3. Công tác cải cách tư pháp:**

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông và sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đã thực hiện công cuộc cải cách tư pháp toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) trên tất cả các mặt hoạt động và nỗ lực thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được hiệu quả cao về số lượng cũng như chất lượng công việc.

Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng với Chi ủy Tòa án nhân dân huyện Cư Jút tiếp tục tiến hành triển khai, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nội dung Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tổ chức tập huấn trực tuyến định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao và các chương trình tập huấn khác. Yêu cầu toàn thể các cá nhân trong đơn vị phải thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị trên tinh thần cải cách theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Năm 2020, đơn vị TAND huyện Cư Jút đã tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút tổ chức các “Phiên tòa rút kinh nghiệm”. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân và Thư ký phiên tòa hoàn thiện kỹ năng, bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa và nâng cao chất lượng xét xử. Đồng thời tăng cường nâng cao công tác hòa giải trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình...



Thực hiện việc công bố bản án trên công thông tin điện tử của TAND tối cao nhằm công khai, minh bạch nội dung các bản án đã được xét xử, thông qua hoạt động này nhân dân dễ dàng tra cứu và nghiên cứu nội dung vụ án cũng như quy định của pháp luật.

Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần và sinh hoạt Chi bộ hàng tháng lãnh đạo đơn vị đã triển khai, quán triệt nghiêm túc về chất lượng xét xử, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng Thẩm phán, Thư ký; khuyến khích cán bộ, công chức đạt được nhiều thành tích trong chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào thi đua.

Tiếp tục duy trì bộ phận một cửa để tiếp công dân, nhận, thụ lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần phát huy tốt hơn nữa tiến độ xử lý cũng như chất lượng giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện nhất quán Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính tư pháp.

Ngoài ra, các Thẩm phán, Thư ký trong đơn vị còn tích cực phát huy cải tiến, sáng kiến được ứng dụng thiết thực trong công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ như: Tiếp tục thực hiện bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết đơn thư; Nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự; nâng cao công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự.v.v..

#### **4. Các mặt công tác khác:**

a) Công tác xây dựng ngành: Thường xuyên cử các Thẩm phán, Thư ký tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ được đảm bảo. Nội bộ đơn vị đoàn kết, không có cán bộ vi phạm kỷ luật công vụ, vi phạm pháp luật; Cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt quy chế, nội quy của ngành, đơn vị đề ra.

b) Công tác báo cáo thống kê và tham gia xây dựng pháp luật: Thực hiện công tác báo cáo thống kê nhanh chóng, kịp thời, chính xác và trung thực. Tổ chức việc đóng góp ý kiến, góp ý các văn bản pháp luật nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong quần chúng nhân dân cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đã tiến hành phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng cao.

c) Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Để đảm bảo tiếp công dân hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính, đơn vị Tòa án đã tiến hành thành lập tổ tiếp công dân; phân công cán bộ trực hàng ngày; lãnh đạo tiếp công dân định kỳ hàng tuần; bố trí phòng làm việc đảm bảo việc tiếp công dân đúng quy định, mang lại hiệu quả cao. Đối với công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được đơn vị chú trọng thực hiện. Việc tiếp nhận đơn thư thực hiện nghiêm túc, mở sổ theo dõi để phân loại, xử lý đúng quy định của pháp luật. Tại trụ sở làm việc của đơn vị có đặt thùng thư góp ý giao cho Văn phòng mở hàng tuần và báo cáo với Chánh án để xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.



d) Công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính cũng như các ngành liên quan và UBND các xã được duy trì thường xuyên, góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ của đơn vị.

### **5. Nhận xét, đánh giá chung:**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đã tiến hành triển khai tốt các mặt công tác. Đồng thời dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông và sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đã nỗ lực thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đạt được hiệu quả cao về số lượng cũng như chất lượng công việc; và là một trong những đơn vị có chất lượng, tỷ lệ giải quyết các loại án đạt tỷ lệ cao nhất trong các đơn vị thuộc TAND hai cấp tỉnh Đắk Nông trong 06 tháng đầu năm 2020.

Đối với án hình sự tỷ lệ giải quyết đạt 65,2 %; số lượng án thụ lý 06 tháng đầu năm 2020 tăng so với 06 tháng đầu năm 2019 là 02 vụ; nội trội lên là các loại án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; trộm cắp và cố ý gây thương tích. Các vụ án được dư luận quan tâm đều được đưa ra xét xử kịp thời nhằm răn đe, trấn áp, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Trong 06 tháng đầu năm 2020, Do tình hình covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường và chấp hành chỉ thị 17 của Thủ tướng chính phủ, công văn của Tòa án nhân dân tối cao nên TAND huyện Cư Jút chưa đưa ra xét xử được vụ án rút kinh nghiệm nào, trong 06 tháng cuối năm sẽ đẩy mạnh công tác xét xử các vụ án rút kinh nghiệm.

Công tác giải quyết án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Các tranh chấp được thụ lý giải quyết chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và tranh chấp quyền sử dụng đất. Tiến độ giải quyết các vụ án dân sự được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên đối với một số vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất thì việc phối hợp với các cơ quan ban ngành còn chậm, đặc biệt trong việc lồng ghép bản đồ đối với các cơ quan như Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Các vụ án liên quan đến tranh chấp vay tài sản nội dung chủ yếu là cho vay để đảo hạn ngân hàng, một số trường hợp cho vay với lãi suất cao theo hình thức tín dụng đen.

Án hôn nhân và gia đình tỷ lệ thụ lý, giải quyết giảm so với cùng kỳ năm 2018 (thụ lý giảm 05 vụ và số lượng án giải quyết giảm 29 vụ), các loại án chủ yếu là án ly hôn, tranh chấp về quyền nuôi con. Nguyên nhân ly hôn chủ yếu là do vợ chồng mâu thuẫn, không hợp nhau, hoặc do ngoại tình, cờ bạc, rượu chè. Độ tuổi ly hôn trẻ, mâu thuẫn ngày càng nhiều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhất trong gia đình, không có sự đồng cảm nên chỉ sống được một thời gian ngắn đã yêu cầu ly hôn. Mặc dù Tòa án đã nâng cao công tác hòa giải tuy nhiên các đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu ly hôn, đây là tình trạng đáng báo động ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân truyền thống của người Việt Nam.

Các loại án khác cũng được Tòa án nhân dân huyện Cư Jút giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.



Công tác Hội thẩm nhân dân và các mặt công tác khác được Tòa án nhân dân huyện Cư Jút thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả cao.

Qua thực tiễn công tác giải quyết án, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút nhận thấy những thuận lợi như được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND tạo điều kiện, hỗ trợ cùng với sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể trong huyện; Tập thể cán bộ công chức luôn đoàn kết, được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn cao, tuổi đời còn trẻ nên có nhiệt huyết, năng động trong công tác.

Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2020 còn tồn tại một số khó khăn như: một số cán bộ của đơn vị Tòa án nhân dân huyện Cư Jút một số thư ký đi học nghiệp vụ xét xử, biệt phái đi Tòa án huyện khác, nghỉ ốm theo chế độ; trong khi các vụ án có tính chất phức tạp ngày càng gia tăng (như án liên quan đến tranh chấp đất đai) tạo ra áp lực rất lớn trong việc giải quyết các loại án đối với tập thể đơn vị.

Mặt khác, địa bàn huyện Cư Jút có diện tích tương đối rộng, khoảng cách địa lý từ trụ sở đến các xã xa, đường đi lại khó khăn, dân cư phân bố không tập trung nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, tổng đạt văn bản; trình độ dân trí trên địa bàn huyện Cư Jút không đồng đều, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nên sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, gây khó khăn trong quá trình làm việc. Việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu giữa các cơ quan chuyên môn với Tòa án trong việc giải quyết các vụ án còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các loại án.

#### **6. Kiến nghị, đề xuất:**

- Để thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức pháp luật tới từng quần chúng nhân dân, TAND huyện Cư Jút đề nghị cơ quan báo đài địa phương cần chủ động tăng cường phối hợp với đơn vị Tòa án trong việc đưa tin liên quan đến các vụ án xét xử tại Tòa án, đặc biệt các vụ án có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm.

- Tăng cường công tác hòa giải tại cấp cơ sở, đặc biệt là các vụ án liên quan đến đất đai nhằm giải quyết dứt điểm các vụ án ngay từ khi bắt đầu. Công tác hòa giải cần thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; thông qua công tác hòa giải tại cấp cơ sở sẽ dễ dàng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật đến từng người dân tại địa phương.

- Tăng cường sự phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Jút trong việc đo đạc lòng ghép bản đồ; đồng thời khi có yêu cầu trả lời bằng văn bản của Tòa án thì thực hiện theo đúng thời gian yêu cầu để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

- Để công tác Hội thẩm nhân dân hoạt động tốt, kính đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác Hội thẩm nhân dân.

#### **II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2020:**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân huyện Cư Jút đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 như sau:



1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của TAND tối cao; TAND tỉnh Đắk Nông trong năm 2020 và các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút.

2. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không để án quá hạn luật định; phân đấu tỷ lệ giải quyết các loại án trong năm 2020 phải cao hơn theo quy định của TAND tối cao, đối với án hình sự phân đấu tỷ lệ giải quyết đạt từ 96% trở lên; thi hành án hình sự đạt 100%; các loại án khác đạt từ 90% trở lên. Đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải đúng pháp luật; các quyết định thi hành án phạt tù phải đúng thời hạn; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa; không để xảy ra tình trạng xét xử oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác xét xử các vụ án rút kinh nghiệm, làm tốt hơn nữa công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, khách quan, đảm bảo công khai, đúng quy định của pháp luật là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án.

4. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp; thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”, Quy chế dân chủ cơ sở, Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2020 của TAND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Đắk Nông;
- Huyện ủy Cư Jút;
- HĐND huyện Cư Jút;
- Lưu VP.



**KT CHÁNH ÁN  
PHÓ CHÁNH ÁN**

**Nông Văn Bào**